

แบบประเมินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง  
(HIGH – POTENTIATED LOCAL ASSESSMENT : HPA)  
ประจำปี ๒๕๖๘

ด้านที่ ๒ นวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๖

การดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๖	<p><b>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</b></p> <p>๑.โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)</p> <p>๒.นวัตกรรมในการให้บริการสาธารณะและการแก้ไขสภาพปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>๑.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยมุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และศักยภาพของเมือง</p> <p>๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน</p>	<p><b>การดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</b></p> <p>( ) ๑.มีแผนการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smaty City) โดยการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดทำแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับการบริหารสาธารณะและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>( ) ๒.อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้บริการสาธารณะหรือแก้ไขสภาพปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>( ) ได้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้บริการสาธารณะหรือแก้ไขสภาพปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่และมีการประเมินผลการดำเนินงานจากประชาชน / หน่วยงาน</p> <p>( ) ๔.ได้รับรางวัลการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) จากหน่วยงานราชการ ภายใน ภายนอกประเทศ</p> <p>( ) ๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับตราสัญลักษณ์การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)</p> <p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <p>๑. มีการดำเนินการข้อที่ ๑ ถึง ๕ ๕</p> <p>๒. มีการดำเนินการข้อที่ ๑ ถึง ๔ ๔</p> <p>๓. มีการดำเนินการข้อที่ ๑ ถึง ๓ ๓</p> <p>๔. มีการดำเนินการข้อที่ ๑ ถึง ๒ ๒</p> <p>๕. มีการดำเนินการข้อที่ ๑ ๑</p> <p>๖. ไม่มีการดำเนินการ ๐</p>		

\*\*\* ไม่มีการดำเนินการ\*\*\*

